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มติย่อ 

     การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ 

วันอาทติย์ ที่ ๑ เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาคารเวฟเพลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

------------------------------- 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑.  ศ.(เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศร ี ศรอีรุณ   นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒.  ดร.พรชัย   นุชสุวรรณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๓.  นายวีระ   โรจน์พจนรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔.  ศ.(เกียรตคิุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕.  รศ.ดร.เทพ   พงษ์พานชิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖.  นายนคร   ศลิปอาชา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗.  ศ.ดร.สนทิ   อักษรแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘.  นายอภิศักดิ์  ตันตวิรวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙.  นายแพทย์ธวัช   สุนทราจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พาณชิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

          ๑๑. นายสมชาย  เบญจรงคกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. รศ.ดร.ชวนี   ทองโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ดร.สมนกึ   พิมลเสถียร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายอานุภาพ  จามิกรณ์   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๕. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๖. ดร.บุหรัน   พันธุ์สวรรค์   ประธานสภาพนักงาน 

๑๗. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

๑๘. ผศ.ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

๑๙. ดร.ส าราญ   ทองแพง   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๐. รศ.ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๑. ผศ.ดร.วบิูลย์  วัฒนาธร   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 



๒ 

 

 

 
 

๒๒. รศ.ดร.ชาลี   ทองเรอืง   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม  (เน่ืองจากติดราชการอื่น) 

๑. ศ.ดร.ปริญญา  จนิดาประเสริฐ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. น.ส.ลฎาภา   ประภัทศรรัตน์ รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน 

๓. นายอาทิตย์   การดื่ม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๔. นายอัครพล   ดวงพัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ประธานมอบให้ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าประปา สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาประสบ

ปัญหาการขาดแคลนน้ าดิบที่น ามาผลิตน้ าประปาใช้ภายในมหาวิทยาลัยสืบเนื่องมาจากปริมาณน้ าใน

อ่างเก็บน้ าหว้ยนาปอยซึ่งเป็นแหล่งน้ าหลักที่ใช้ผลิตน้ าประปาของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีน้ าคงเหลือใน

อ่างเก็บน้ า ๒๖,๗๗๕ ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ (ตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘) และไม่

สามารถจ่ายน้ าให้แก่มหาวิทยาลัยส าหรับใช้ผลิตน้ าประปาได้ เนื่องจากเกษตรกรในบริเวณดังกล่าว

น าไปใช้ปลูกพืช ส าหรับปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าแห่งที่ ๑ และ ๒ ภายในมหาวิทยาลัยก็มีปริมาณน้ า

คงเหลือที่สามารถสูบน้ ามาผลิตน้ าประปาได้ประมาณ ๑๙๗,๗๐๐ ลบ.ม. (ตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๐ 

ตุลาคม ๒๕๕๘) ซึ่งการใช้น้ าของมหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้ก าหนดมาตรการการประหยัดน้ าแล้ว เฉลี่ย

ใช้น้ า  วันละ ๒,๐๐๐ ลบ.ม. คาดว่าปริมาณน้ าดิบที่มีอยู่จะใช้ผลิตน้ าประปาได้อีกประมาณ ๑๐๐ วัน 

หรอืประมาณ ๓ เดือนเท่านั้น 
 

  การแก้ไขปัญหาเบือ้งตน้ 

๑. มาตรการประหยัดน้ าโดยการเปิดจ่ายน้ าเป็นช่วงเวลา โดยมีเป้าหมายการจ่าย

น้ าประปาไม่เกินวันละ ๑,๕๐๐ ลบ.ม. แบ่งตามกลุ่มอาคารได้ดังนี้ 



๓ 

 

 

 
 

๑.๑ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต หอพักบุคลากร บ้านพักผู้บริหาร และที่พักคนงาน

ก่อสร้าง เปิดจา่ยน้ าเวลา ๐๖.๐๐-๐๙.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. 

๑.๒  กลุ่มอาคารเรยีน อาคารส านักงาน เปิดจา่ยน้ าเวลา ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. 

  ๒.  การแก้ไขและป้องกันปัญหาเบือ้งตน้ 

๒.๑ จัดเตรียมถังน้ าส ารองในกลุ่มอาคารหอพักนิสิต และเตรียมรถบรรทุกน้ า   

เติมน้ าทุกวัน 

๒.๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานช่วยกันประหยัดน้ า ตรวจสอบอุปกรณ์     

ลดการรั่วไหล 

๒.๓ ชี้แจงท าความเข้าใจกับนิสิตในรายวิชา และภายในหอพักนิสิต ให้ทราบ      

ถึงสถานการณแ์ละขอความรว่มมอืปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานการณ์ 

๒.๔ ตัดการจ่ายน้ าประปาให้แก่โครงการงานก่อสร้างต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

โดยขอใหผู้ร้ับเหมาจัดหาแหลง่น้ าอื่น เชน่ น้ าบาดาลมาใช้ในโครงการก่อสร้าง 

๒.๕ ส ารวจและตรวจสอบแนวท่อส่งน้ าพร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อป้องกัน

น้ าประปารั่วไหล 
 

  แผนการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑. ท าการปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าแห่งที่  ๑ แห่งที่  ๒ ให้มีขีด

ความสามารถในการเพิ่มก าลังสูบน้ าดิบให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิต และ

ความตอ้งการใช้สอยแตล่ะวัน 

๒. อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา เพิ่มก าลังผลิตอีก ๑๕๐ ลบ.ม./ช่ัวโมง 

จากเดิมมีก าลังการผลิต ๒๐๐ ลบ.ม./ช่ัวโมง และก่อสร้างสระเก็บน้ าดิบรองรับ  

การผลิตน้ าประปาขนาด ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. 

๓. อยู่ระหว่างขุดลอกอ่างเก็บน้ าแหง่ที่ ๑ และอ่างเก็บน้ าแห่งที่ ๒ เพื่อเพิ่มการเก็บกัก

น้ าเตรียมการในชว่งก่อนเข้าฤดูฝนในปีหนา้ และมีแผนขุดลอกขยายเพิ่มให้สามารถ

มีความจุรวมกันได้ไม่นอ้ยกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. 

๔. ประสานงานกรมชลประทานเพื่อส ารวจ ออกแบบ และเร่งรัดก่อสร้างฝายและ

ระบบท่อสง่น้ าจากห้วยนาปอยมาใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยเร็ว 

๕. ประสานงานกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ท าการส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาลในพื้นที่     

ให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมการใช้น้ าบาดาล         

มาทดแทน 

๖. ประสานงานกับจังหวัดพะเยาท าการขุดลอกและขยายพื้นที่กักเก็บน้ าของ         

อ่างเก็บน้ าห้วยนาปอย ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเข้าแผนเร่งด่วนของจังหวัดพะเยา



๔ 

 

 

 
 

เรียบร้อยแล้ว และเสนอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจะใช้

งบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด าเนินการ 

๗. ประสานงานกับจังหวัดพะเยาให้เตรียมการช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเมื่อเกิดปัญหา

วิกฤติ และเบื้องต้นทราบว่าจะมีแนวทางในการพิจารณาผันน้ าจากอ่างเก็บน้ า

แมต่  าส่งมายังกว๊านพะเยาเพื่อใชใ้นการผลิตน้ าประปา 

๘. พิจารณาถึงก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าแห่งที่ ๓ ซึ่งมีปริมาณเก็บกัก

คงเหลือประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. 
 

แผนระยะยาว 

๑. พัฒนาพื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดท าเป็นแหล่งเก็บน้ า เบื้องต้น

ได้ประสานกับกรมชลประทาน โดยส านักชลประทานที่ ๒ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่      

มาท าการส ารวจเบื้องต้นแล้ว  พบว่ามีพื้นที่ที่ เหมาะสมส าหรับก่อสร้างเป็น      

แหลง่เก็บน้ าได้หลายแห่ง  โดยเฉพาะในพืน้ที่โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ จะมี

ศักยภาพเก็บน้ าได้มากถึง ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. 

๒. อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณเป็นค่าเชื่อมต่อท่อส่งน้ าจากการประปาส่วน

ภูมิภาคซึ่งส่งมาไว้ที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อน ามาใช้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  

โดยได้ประสานงานขอความอนุเคราะหจ์ากการประปาสว่นภูมภิาคจังหวัดพะเยาท า

การส ารวจออกแบบการวางท่อสง่น้ าเข้าไปใช้ภายในมหาวิทยาลัย 

๓. ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อหาแหล่งน้ าและก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่   

ในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยส าหรับใช้ในอนาคต 

๔. พัฒนาแหล่งน้ าพร้อมระบบท่อส่งน้ าส าหรับการเกษตรและภูมิทัศน์เป็นการเฉพาะ 

โดยไม่ใช้น้ าประปาส าหรับการเกษตรและภูมทิัศน์ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑  เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่

ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



๕ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒  เรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรแีละระดับบัณฑิตศกึษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓  เรื่องส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอแจ้งการรับรองปริญญาการศึกษา

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และปริญญา

การศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔  เรื่องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน 

ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

รวมถงึหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๖ คุณวุฒ ิ

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕  เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖  เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอด

เทคโนโลยี ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านเลี้ยว 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 



๖ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ 

กันยายน ๒๕๕๘ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘        

แล้วมมีตใิห้การรับรองโดยไม่มกีารแก้ไขและมอบใหฝ้า่ยเลขานุการจัดท ารายงานการประชุมวาระลับให้

แยกต่างหากจากวาระปกติแล้วน าไปเก็บแนบท้ายในรายงานการประชุมชุดนั้นๆ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑  เรื่องรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 

๒๑ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑.  เห็นชอบให้ตั้งศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ                

การสื่อสารเป็นหนว่ยงานภายในสังกัดส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

๒.   เห็นชอบให้ด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ              

การสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา  ภายใต้แนวคิด “องค์กรแห่งการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณภาพ” ตามที่เสนอ 

๑. มอบให้คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม                 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์ฯ ดังกล่าวแทนสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. เห็นชอบให้แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานของศูนย์ฯ ประกอบด้วย 

๔.๑  ดร.สมนกึ  พิมลเสถียร    ประธานกรรมการ 

๔.๒  ดร.ส าราญ  ทองแพง    กรรมการ 

๔.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์  กรรมการ 

๔.๔  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ กรรมการ 

๔.๕  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต  กรรมการ 



๗ 

 

 

 
 

๔.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ กรรมการ  

๔.๗  ดร.พรเทพ  โรจนวสุ    กรรมการ  

๔.๘  นางสาวช่อมาลา  พัฒนเกียรตพิงศ์  เลขานุการ 

๕.  เห็นชอบให้คณะกรรมการด าเนินงานของศูนย์ฯ มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ดังนี้ 

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหาร บุคคลทั่วไป หรือ  

ผูป้ระกอบการและหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ ที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว 

๕.๒ ด าเนินการจัดท าโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๕.๓ รายงานการประเมินผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการพิจารณาและ                       

กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาก่อน    

 น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ทุก  ๖ เดือน 

๕.๔ ท าหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระ      

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยามอบหมาย 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้เสนอขอแตง่ตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง เป็นผู้รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไปอีก 

๑๘๐ วัน ตั้งแต ่วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยท าค าสั่งแต่งตั ้งผู ้ร ักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  แล้วน าเสนอนายกสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ตอ่ไป 

 

 

 

 



๘ 

 

 

 
 

๓. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาชุดเดิม ประกอบด้วย 

๓.๑  ดร.พรชัย  นุชสุวรรณ     ประธานกรรมการ 

        อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓.๒  ดร.สมนกึ  พิมลเสถียร    กรรมการ 

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๓.๓  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  กรรมการ 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓.๔  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก   กรรมการ 

        คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 

๓.๕  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน  กรรมการ 

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

๓.๖  นายอานนท์ณัฎฐ์  จนีเอียด    เลขานุการ 

        ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 

๔. มอบให้คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์  ไปศกึษาปัญหาของคณะฯ ก่อนจะด าเนนิการสรรหาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒  เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้เสนอขอแตง่ตัง้ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์  เป็น          

ผูร้ักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไปอีก ๑๘๐ 

วัน ตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบให้ มหาวิ ทยาลั ยท าค าสั่ ง แ ต ่ง ตั ้ง ผู ้ร ัก ษ า ก า ร แ ท น คณ บ ด ีค ณ ะ           

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แล้วน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ตอ่ไป 

 

 

 



๙ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๔.๓  เรื่องขอความเห็นชอบ(ร่าง)ค าสั่ งมหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้ ง

คณะกรรมการอ านวยการ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

   

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการศูนย์

การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ 

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ านวนสามคน  แล้วน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓. หลังจากด าเนินการตามข้อ ๒ เรียบร้อยแล้วให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว

น าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใชต้่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔  เรื่องขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา  

๒๕๕๗ (คร้ังท่ี ๒) 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ

ผูส้ าเร็จการศกึษา ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมจ านวนทั้งสิน้ ๙๗๙ ราย ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๕  เรื่องขออนุมัติใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เท่าน้ัน 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับนิสติที่เข้าศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๕๕ เท่านั้น ตามที่เสนอ 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 

 
 

                     ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา 

๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม L ๘๐๗ ช้ัน ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

 

กฤษณา  แปงณีวงค์ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค)์ 

ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

ส าราญ  ทองแพง 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

        

 

 

 

 

สุภกร  พงศบางโพธิ์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 


